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Efni: Kvaðir ó landi jarðarinnar Óttarsstaða í Hafnarfirði í þóeu Rio Tinto ó

íslandi h.f.

Réttur gætir hagsmuna eigenda jaröarinnar Óttarsstaöa í Hafnarfirði m.a. í

tengslum við kvaðir ó landijarðarinnar.

Nú hefur sú breyting oröið ó lagaumhverfi þynningarsvæða eins og svæðis

takmarkaðrar óbyrgöar og þynningarsvæðis sem mörkuð hafa verið ó land

óttarsstaða ón heimildar landeigenda og ón eignarnóms eiga sér ekki lagastoð.

Hlutverk þessara svæða er að taka viö mengun fró verksmiðju Rio Tinto í

straumsvík, sem er yfir lögleyföum mörkum, en sparar eiganda verksmiðjunnar

fjórfestingarkostnað viö fullkominn hreinsibúnað til að draga svo úr mengun að

hún haldist innan verksmiöjulóðarinnar og spilli ekki hagsmunum nógranna og

geri 1and þeirra ónothæft vegna banns við varanlegri dvöl folks ó svæöunum og

viö landbúnaði vegna hættueiginleika af völdum mengunarinnar'

1

Réttur - Aðalsteinsson & Partners ehí, I Klapparstígur 25-27 | 101 Reykjavík lSímilTel: (+354) 511 1206 I Fax: (+3b4) 511 1207 | rettur@rettur,is



lc
rétt u r

Umbj.m., eigendur Óttarsstaöa, hafa orðiö þess varir, sbr. meðfylgjandi

fundargerðir, aö Umhverfisstofnun hefur fundað með annars vegar fulltrúum

Hafnarfjarðarkaupstaöar og hins vegar fulltrúum Rio Tinto um viðbrögð við

afnómi lagaheimilda til þynningarsvæða og við lagakröfu um að mengun yfir

viömiðu narmörkum veröi ta kmörkuð við verksmiöju lóöina.

A fundum þessum hafa komið fram hugmyndir um að ístað umræddra svæöa

komi nri svæði sem nefnd eru 1Ímsum nöfnum, svo sem öryggissvæöi. Virðist

hugmyndin vera sú að þau gegni svipuöu hlutverki og þynningarsvæöin í þógu

Rio Tinto, en verði etv. ekki eins víðnæm. Svo viðist sem hin n1íju svæði nói til

lands Óttarsstaða og komi í íveg fyrir aö eigendur jaröarinnar geti nlitt þann hluta

landsins ó sem hagkvæmastan hótt og/eða ó þann hótt sem eigendur kjósa

hverju sinni í skjoli eignarréttarékvæöis stjórnarskrérinnar.

Umbj.m. telja rétt að brfna fyrir viðtakendum bréfs þessa að íslenska ríkið,

Hafnarfjarðarkaupstaöur og Rio Tinto hafa ekki heimildir aö lögum til aö róðstafa

landijarðarinnar Óttarsstaða með kvööum ó landiö eöa meö öðrum hætti. Allar

slíkar róðstafanir eru hóöar samþykki umbj.m., eigenda jarðarinnar, en eru aö

öðrum kosti löglausar.

Umbj.mn. eru reiöubúnir aö ræða við viötakendur bréfs þessa, einn eöa fleiri, um

afnot af hluta jarðarinnar gegn hæfilegu endurgjaldi eöa um kaup ó hluta

jaröarinnar.

Umbj.m. óskilja sér rétt til aö krefja þó sem óbyrgð kunna að bera ó ógangi ó land

þeirra og skertri notkun landsins um skaöabætur bæöi fyrir liðna tíð og

framvegis, haldi ógangurinn ófram.

Skoraö er ó yður að hisa því yfir í bréfi til mín innan tíu daga fró dagsetningu bréfs

þessa að þér muniö ekki fjalla um kvaðir é land jarðarinnar Óttarsstaöa én þess

aö undirritaður og eigendur jaröarinnar taki þótt í þeim umræöum.

llst,

lsteinsson, lögmaður

lnnlagt: Fundargerðir 10. og23. september 2020
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FUNDARGERÐ

HEITI FUNDAR: SKIPULAG MÆL|NGA V. ÞVNNTNGARSVÆÐA
Dags. fundar:

L0.9.2020
Tími:

10:00-10:45
5taður:

Teams fundur
Nr. fundar:

Fundarboðandi

Sverrir A. Jónsson
Fundarritari:

Halla Einarsdóttir
Fundarmenn:

Björg Asta Sl

Guðrún Þóra ísAL RioTinto
Gyöa ósk 6AL Riolnto
Guðmundur Alcoa Fjarðaól
Póll Freysteinsson Alcoa Fjarðaél
Steinunn Norðuról
Einar Fríðgeir Noröuról
Pétur Blöndal Samól

m.t.t. gAT afnómMarkmið fundar: Endurskoöun

Atr. nr

Kynningarhringur

Sverrir kynnir endurskoðun starfsleyfa:
megin éstæður innleiöing BAT niðurstaðna fyrir jarnlausan iönað og afnóm
þynningarsvæða sbr,b1éí !16 umhverfis og auölindaróðunevtinu

ym uppllisingar hvernig hver og einn rekstraraaðili hyggst uppfulla skilyrði BAT.
A heimasíðu UST er undirsíöa um útgófu BAT niðurstjðna
skli rsla um grunnéstand þarf að tiggja fyrir til að umsókn teljist fullnægjandi. Bent
ó leiöbeiningar við gerð sklrslu um grunnéstand fró evrópúsambandinu. Minnt ó
markmið meö skfrslu um grunnóstand.
sverrir fer yÍir endurskoöun þynningarsvæða. Umhverfisstofnun óskaöi eftir
nónari skilgreiningu og lagalegu stöðu þynningarsvæöa með bréfum til umhverfis-
og auðlindaróðuneytlsins. Umhverfis og auðlindaróðuneytið svaraði í breÍi órið
20'19 aö fella skuli út þynníngarsvaeöi innan ókveðins tímaramma þannig að
umhverfismörk gildi alstaöar utan lóöarmarka viðkomandi iðnaöarsvæðis.
Rætt um að afném þynningarsvæða kalli hugsanlega é endurskoðun ó
vöktunarstöðvum.
Farið yfir næstu skref verkefnsins:

1. endurskoöunmælistöðva,

2' endurskoðun starfsleyfa (sem getur kallaö ó nritt starfsleyfi eöa breytingu),
3. afnóm þynningarsvæði ískipulagi,
4. afnóm þynningarsvæöa úr lögejöf

Hlín yfir gildistöku BAT niðurstaðna í jérnlausum iönað fró 2016. Minnir ó ósk

Björg: minnir ó erindi sem Samtök lðnaðarins
aðgeröaréætlun við brottnóm þynningarsvæða. Vilja vita hvað kemur í staðinn
fyrir þynningarsvæöin í lagalegum skilningi. Hvernig er staðan um losun innan
þessara svæða. Verður nólgast hvert og eitt furirtæki varðandi breytíngar ó
mælingum?
sverrir: jé þaö veröur rætt viö hvert og eitt fyrirtæki varöandi endurskoðun
vöktunar og leggur óherslu ó mikilvægi samtals milli hlutaöeigandi stjórnvöld og
rektstraraðila.
Guömund-ur: spurning um tímaiÍnu verefnisins og hvort Alcoa beri aö sækja um
endurskoðun starÍsleyfis þar sem aö núgildandi siarfsleyfi gildir til 2026.
sverrir: TímalÍna liggur ekki alveg fyrir. Jó þeir þurfa að huga aö endurskoöun

Minnt ó að huga tímanlega að skfrslu ó grunnóstand semstarfsleyfa.

sendu é UST sl. vor varðandi beiðni

þarf að
liggja furir svo umsókn um starfsleyfi teliist Íullnæqiandi
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sverrir; Lítum svo ó að vinnuverndarlöggjöí gildi innan viðkomandi
iönaðarsvæðis.
Halla: Bendir ó leiðbeiningar um staðsetningu loftgæðastöðva m.t.t.
loftgæöatilskipunar 50/2008/EB (reglugerö gzodalq oó hins vegar aö
vinnuverndarmörk eigi við hverja og eina starfseiningu og'þarireð hvert Íy'rirtæki.
steinunn: spyr hvort fyrirtækin þurfi að sækja um endurskoöun eöa er það
Umhverfisstofnun sem kallar eftir að endurskodunin fari fram.
sverrir: Jú, umhveússtofnun mun hefia endurskoðunina með brefi og mun þókalla eftir að viðkomandi furirtæki sæki um starfsleyfi og skili inn v-iöeigandi
gögnum. umhverfisstoínun mun leiða það ferÍi af staö. Líklðgt að þaö starfsleyfin
verði ekki öll unnin ó sama tíma en lÍklegra að þau verði tekin upp hvert ó eftir
öðru.
Einar: varðandi lóöamörk og Grundartangasvæðið. Minnir é sameiginlega vöktun
fyrir svæðið. Telur mikilvægt aö skilgreina hvar mörkin gilda.
sverrir: usr stefnir ó fund með sveitarfélögunum og skiþulagsstoÍnun til að sklra
betur hvernig vöktun og skilgreiningar- í skipuiagi samiæmist kröfum um
umhverfismörk.
Póll: óskar eftir nénari tímalínu og óæflaðan kostnað við endurskoðun starfsleyfis
svo hægt sé aö taka það inn í tiórmólaóætlanir hjé fyrirtækinu.
Sverrir: UST muni leggja fram nénari tímalínu.
Halla: vísar í að uppllsingarnar sem óskað hefur veriö eftir að fyrirtækin sendi inn
varöandi BAT-niöurstööur sé grundvöllur til aö greina umfang
endurskoðunarvinnuna og gera nónari tímalínu.

Péll. Hvenær mega þeir búast við viðbrögðum viö innlögðum uppllsingum
varðandi BAT niðurstöður?
sverrir: Það liggur ekki fi7rir sem stendur með hvaða hætti það verður en líklega
verða send viðbrögð samhliða ósk um umsókn um endurnflun starfsleyÍa.

örúnu Þóra. Hvar nmu u örkumhverfism tda? Ka lar agr stækkunþetta
iðnaða rsvæða.

aöBjörg Mikílvægt það ligg tekur við nhvaðfyrirljóst fallaþegar þynn garsvæöin
út. skitd ist USTa USTað aðætlaöi kata manSA alaga hvað skulilegagreiningu

kata avíð fundi SIvor aðstoð övi slíkabliöur grernrngu.
MiðaðSverrir: viö aö takiekkert við un m aðþynningarsvæðu öðru berileitiog

að umfurirtækjum hverfismörk SAuppfylta mrærni onnuriö lög
lín:H eglagal er VI nn sluþyngreining ningarsvæða UST Er bíöaað eftirhjó

frósvorum Þ sstofnun umhkipulag VC rfis- AUog nu.og ölindaróðuneyti
óska aöeftirBjörg: íe lagalegu senda.nrngunagrer

tnHI aö ætlarhún aðSegir senda S a hún titber tnugreiningun þegar
hvertEinar: framer ahaldiö samtali viö aðila. Verða trþessa all aöila umupplfstir

miklarvega sembreytingar eiga vfn?þvert
Sverrir: samtalið veröur tekið narna hvið vert eittog fyrirtæk narkom eruÞegar
ei ókvarðanir semnhverja alla munganga yfir stofnuni leitastn ið aö upplfsa og

samtaltaka við alla samaa lma varðand atriðiþau
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ÞYNNINGARSVÆÐI- FUNDUR MEÐ HAFNARFJARÐARBÆ

Dags. fundar
23. september20Z0

ltmr

14:00-15:00
Stadur

Teams

Nr. Íundar

1
Fundarboðandi: Sverrir Aðalsteinn Jónsson Fundarritari: Hlín Gísladóttir

Fundarnenn:
Hlín Gísladóttir lögfræðingur TSU og Svenir Aðalsteinn Jónsson teymisstjóri TSU fró UmhverÍisstoínun
Guðrún Guðmundsdóltir, sigurður Haraldsson og Þormóður sveinsson Író Hafnarílarðarbæ

AfÍit sent til: Allra fundarmeðlima

um skipu lag og varúða rsvæðið.

,qtriili nÍ
Lúsing óbyreð

Varúðarsvæði
hefur verið unnin af ReSorce um

Sveitarfélagið ætlar að funda með Rio Tinto óður en sklrslan verður birt.

I erindinu fró réðuneytinu segir að losun mengunareÍna umfram
umhverÍis- og heilsuverndarmarka verður óheimil utan lóðarmarka.

Sveitarfélagið segir að leyfi er ekki veitt fyrir matvælaiönað innan
þynningarsvæðis.

Sverir fer í gegnum að þynningarsvæði eru svæði þar sem mengun mé
vera yfir umhverfis- og gæðamarkmiðum. Mörkuð hefur verið sú étefna
að almenn un fró

2. Svæði
takmarkaðrar

óbyrgðar
Er það í gildi? Sveitarfélagið segir að það gildir d 2A24.
Hlín nefnir að svæði takmarkaðrar óbyrgðar gildir fyrir flúor.
Svæði takmarkaðrar óbyrgðar verður mögulega ófram í nyiju
aðalskipulagi með þeim lyriwara að það fellur úr gildi ótið i024.

Framtíðarn!tin
g ó svaeðinu

Athafnarsvæði og iðnaðarsvæöi hæg
þynningarsvæði. Mikil aðsókn er fyrir

ra megin é skilgreindu
atvinnustarfsemi innan svæðisins.

Hellnahraun, 3
ófangi

Svæðið er nú þegar skilgreint sem varúöarsvæði.

Er gert róð Íyrir lettum iðnaði ó svæðinu? Jó meðal annars.

Ef það væri ekki þynningarsvæði væri það þó skilgreint sem
athafnarsvæðÍ? Það verður endurskipulagt iðnaðarsvæðið eftir að
iðnaðarsvæðíð breytist.

Farið verður í deiliskipulagsbreytingu þegar þynningarsvæðrð verður fellt
úr starfsleyfi.
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Verkefnið
aÍnóm

þynningarsvæö
a

Starfsleyfi Rjo Tinto verðurtekið fyrst Í þessu verkefni þar sem umsókn
er komin. Hún er ekki orðin íullnægjandi. Star-fsleyÍið fellur úr gildi I
nóvember 2020. Stefnir að því að það verður framlengt þegaL
fullnægjandi umsókn hefur borist, sem er að hÉmarkl í eitt lr.

6,

Mælistöðvar

ast að setja upp mælistöðvar tiÍ að
umhveússtyrk efna É svæðinu. Það verður ékveðiö staðsetningu
mælistöðva Í samvinnu við rekstraraðila.

i sk!'rslu ReSource eru gerðar mælingar þar eru m.a. noiað gögn fró
UST. I sklrslunni er m.a. flúor ískfrslunni meö stöðlum OxfórO. UST sér
fyrir sér að geta notaö skyrsluna við mat ó mörkum fyrir ílúor.

Mælistöðin verður staðsett út fró viðmiðum í reglugerð nr.920t2A16.

Mælikröfur fyrir brennisteinsdíoxíð og svifryk er samkvaemi reglugerð nr.
920t2016.

Ekki skilgreind í reglugerð viðmið fyrir flúor, þarf að skoða viðmið,


